



ผศ.ภริตพร แก้วแกมเลื้อ

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	(อ.บ) การออกแบบอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	วทม.(สถาปัตยกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานการศึกษาวิจัย	แหล่งทุน / การเผยแพร่	ปีที่เผยแพร่
การศึกษาการสร้างลวดลายบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ผ้าเคลือบยาง โดยวิธีการชุบหรือเคลือบด้วยน้ำยางชั้น	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อยู่ในระหว่างเตรียมการเผยแพร่
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา จ.นครศรีธรรมราช	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	2560
ชื่อผลงานทางวิชาการ	แหล่งทุน / การเผยแพร่	ปีที่เผยแพร่
หนังสือ : การถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อการเรียนการสอน Design Concept for Reality	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อยู่ในระหว่างเตรียมการเผยแพร่
บทความทางวิชาการ : การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน โดยแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์	สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2562)	2562
บทความวิจัย : กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ย่านลิเภา จ.นครศรีธรรมราช	วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่มที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)	2561
บทความวิจัย : การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาที่ขึ้นรูปแบบโปร่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Thailand Research Expo 2017 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	2560
การนำเสนอผลงาน :แนวคิดในการออกแบบของที่ระลึก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9	2560

ปี พ.ศ.	ชื่อหน่วยงาน	เรื่อง
2562	โครงการอมสินยูวพัฒนารักษ์ถิ่น Plus ธนาคารอมสิน	การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิขลมัตย์อม
2561	โครงการอมสินยูวพัฒนารักษ์ถิ่น ธนาคารอมสิน	การต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านกุมแป
2559	ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs เพื่อจำหน่าย ในงานคลองผดุงกรุงเกษม
2556	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	โครงการให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง สร้างสรรค์ การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
2555	ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว จ. นครศรีธรรมราช
2555	สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	โครงการกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (OTOP NEXT)

งานวิจัย/บริการวิชาการที่กำลังทำ

ชื่องานวิจัย/บริการวิชาการ	แหล่งทุน
การศึกษาพืชพันธุ์และภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้ในงานหัตถกรรมจัก สาน เพื่อการเผยแพร่ในเชิงอนุรักษ์และสืบสาน กรณีศึกษา : ต้น กระจูด ต้นลาน ต้นเตยปาหนัน ต้นกล้วย	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.-มวล.)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “ต้นจาก” ที่พักนักท่องเที่ยว เพื่อ สนับสนุนการค้าเินการท่องเที่ยวโดยชุมชนขนาดนาก อำเภอปาก พะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	สกว.